



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๓๕๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม กำหนดแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนโยบายกำกับ ติดตาม กำหนดแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม กำหนดแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และพันธกิจสัมพันธ์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ	กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ผู้อำนวยการกำกับ ติดตาม กำหนดแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร	ท่าจีน	กรรมการ
นายธงชัย	เหลืองทอง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย	จตุรัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา	วิโรจน์แดนไทย	กรรมการ
นางสาวสุพรรณภา	พรราวแดง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิภา	วงศ์ยะลา	กรรมการ
นางสาวนภัทรวรรณ	ไกรพุดซา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกรรณ์	ปะพาน	กรรมการ
นางสาวชานีมา	หัมมะรัน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์	โถวสกุล	กรรมการ
นางสาวสุมารินทร์	คชานภาพ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	ภักดีโต	กรรมการ
นายอิทธิรงค์	จงใจ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ	มุกดาสนิท	กรรมการ
นางสาวมารยาท	วงศ์พวง	กรรมการ
นายเมธี	รุ่งโรจน์สกุล	กรรมการ
นางสาววรรณวิมล	พุ่มอาศัย	กรรมการ
นายทรงศักดิ์	ทิมา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์	พุมพิง	กรรมการและเลขานุการ
นางศิวาพร	เกิดวาจา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมณฑารัตน์	ชูพินิจ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจันทิมา	ชุตีกราน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรรณเศรษฐ์	สวัสดิ์ถาวร	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววนิดา	โลหกิจ	ผู้ช่วยเลขานุการ

นางปราณี
นางสาวฐิติยา

จำปาทอง
ศรีทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่
๑. กำกับ ติดตาม และกำหนดแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ๒. รายงานผลการกำกับ ติดตาม และกำหนดแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 ๓. งานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม